

**ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐**

ท	กิจกรรม	รอบที่ ๑	รอบที่ ๒
๑	สพท./สศศ. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา ณ สพท./สศศ. และเว็บไซต์ สพท./สศศ. ให้ข้าราชการครูทราบ ข้อมูลประกอบด้วย ๑) สภาอัตรากำลังข้าราชการครูขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ของสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด ๒) ตำแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการครูตามความสำคัญ จำเป็นของสถานศึกษา (มาตรฐานวิชาเอก)	ก่อนวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐	
๒	๑) ข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ๒) สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา/การระดมวิชาเอกที่ต้องการ ทดแทนตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงนโยบายและเงื่อนไขตามที่ สพฐ. กำหนด ส่งไปยัง สพท./สศศ. ของผู้ประสงค์ขอย้าย	ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (๑๕ วันทำการ)	
๓	กรณีขอย้ายไป สพท./สศศ. ในจังหวัดเดียวกัน สพท./สศศ. ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคำร้อง ขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งไปยัง สพท./สศศ. ที่รับย้าย กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด สพท./สศศ. ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคำร้อง ขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. ส่งไปยัง สพท./สศศ. ที่รับย้าย	ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	
๔	สพท./สศศ. ที่รับย้าย ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษา ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา	ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	
๕	สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการ สถานศึกษา ไปยัง สพท./สศศ.		
๖	สพท./สศศ. จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้าย ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ. กำหนด เพื่อเสนอ อศจ./กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณา		
๗	สพท./สศศ. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย ให้สำนักงาน ศอจ./สศศ.		
๘	สำนักงาน ศอจ./สศศ. ตั้งคณะกรรมการร่วมกับ สพท./สศศ. ทุกเขตในจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด ก่อนเสนอ กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ.	ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐	
๙	สำนักงาน ศอจ. เสนอ อศจ./กศจ. พิจารณาอนุมัติการย้าย (สศศ. เสนอ อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณาอนุมัติการย้าย)	ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐	
๑๐	ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งย้าย ตามมติ กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ.	ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐	ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ : ๑. ในแต่ละรอบการย้ายอาจมีการพิจารณาย้ายมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้

๒. คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ครั้งที่ ๑ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ)

(ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๖๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก ตามความจำเป็นของสถานศึกษา	(๔๐ คะแนน)	พิจารณาจาก - การลงรายการคุณวุฒิใน สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง - สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ให้ผู้ขอย้ายรับรองสำเนาถูกต้อง
	๑.๑ ความรู้ (๑) ปริญญาเอก (๒) ปริญญาโท (๓) ปริญญาตรี (๔) ต่ำกว่าปริญญาตรี	(๕ คะแนน) ๕ คะแนน ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน	
	๑.๒ ความสามารถ	(๒๐ คะแนน)	กรณีเป็นผลการปฏิบัติงาน/รางวัลที่เกิดกับตนเอง
	๑.๒.๑ ผลการปฏิบัติงาน/รางวัล ที่เกิดกับตนเอง หรือผู้เรียน (๑) ระดับนานาชาติ (๒) ระดับชาติ (๓) ระดับเขตตรวจราชการ/ภาค/ (กลุ่มสถานศึกษา สังกัด ศศศ.) (๔) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา (๕) ระดับอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ ศูนย์เครือข่าย (๖) ไม่มี	(๑๐ คะแนน) ๑๐ คะแนน ๘ คะแนน ๖ คะแนน ๔ คะแนน ๒ คะแนน ๐ คะแนน	พิจารณาจาก เกียรติบัตร โฉ่ ที่ได้รับจากหน่วยงานราชการ มูลนิธิ เอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ระบุชื่อของผู้ขอย้าย โดยมีผู้ขอย้ายและผู้บังคับบัญชา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นผลการปฏิบัติงาน/รางวัลที่เกิดกับผู้เรียน พิจารณาจาก เกียรติบัตร ที่ได้รับจากหน่วยงานราชการ มูลนิธิ เอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ระบุชื่อของผู้ขอย้าย โฉ่เกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ ในกรณีที่เกียรติบัตร ไม่ระบุชื่อผู้ขอย้ายแต่ผู้ขอย้ายเป็นผู้ฝึกสอน ให้แนบคำสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายให้เป็นผู้ฝึกสอน นักเรียนที่ได้รับรางวัล โดยมีผู้ขอย้ายและผู้บังคับบัญชา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
	<p>๑.๒.๒ การเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน วิทยากร จากหน่วยงานของรัฐ หรือ มูลนิธิ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา</p> <p>(๑) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา ขึ้นไป</p> <p>(๒) ระดับอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ ศูนย์เครือข่าย</p> <p>(๓) ระดับสถานศึกษา</p>	<p>(๕ คะแนน)</p> <p>๕ คะแนน</p> <p>๔ คะแนน</p> <p>๓ คะแนน</p>	<p>พิจารณาจาก คำสั่ง ประกาศ เกียรติบัตร หนังสือเชิญ ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน วิทยากร</p>
	<p>๑.๓ ประสบการณ์การสอน</p> <p>(๑) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ที่สังกัดประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย</p> <p>(๒) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ที่สังกัดไม่ตรงกับประเภทเดียวกันกับ ที่ขอย้าย</p>	<p>(๑๐ คะแนน)</p> <p>๑๐ คะแนน</p> <p>๕ คะแนน</p>	<p>พิจารณาจาก ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่สังกัดประเภท เดียวกันกับที่ขอย้าย หมายถึง สังกัด สพป. ไป สังกัด สพป. หรือ สังกัด สพม. ไป สังกัด สพม. หรือ สังกัด สศศ. ไป สังกัด สศศ.</p>
	<p>๑.๔ วิชาเอก ตามความจำเป็นของสถานศึกษา</p> <p>(๑) วิชาเอกตรงตามความต้องการ ของสถานศึกษา</p> <p>(๒) วิชาที่สอนตรงตามความต้องการ ของสถานศึกษา</p> <p>(๓) ระดับชั้นที่สอนตรงตามความต้องการ ของสถานศึกษา</p> <p>(๔) ผลงานทางวิชาการที่ได้รับวิทยฐานะ ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา</p>	<p>(๑๐ คะแนน)</p> <p>๓ คะแนน</p> <p>๓ คะแนน</p> <p>๒ คะแนน</p> <p>๒ คะแนน</p>	<p>พิจารณาจาก สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการทำผลงาน ทางวิชาการที่ตรงตามความต้องการจำเป็น ของสถานศึกษา (มาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา) หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสอนในระดับชั้น ที่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา</p> <p>การพิจารณาคะแนน ให้นำคะแนนข้อที่ (๑) - (๔) มารวมกัน</p>
๒	<p>ลำดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์ จะย้ายไปปฏิบัติงาน</p> <p>(๑) ลำดับที่ ๑</p> <p>(๒) ลำดับที่ ๒</p> <p>(๓) ลำดับที่ ๓</p> <p>(๔) ลำดับที่ ๔</p> <p>(๕) ลำดับที่ ๕</p>	<p>(๕ คะแนน)</p> <p>๕ คะแนน</p> <p>๔ คะแนน</p> <p>๓ คะแนน</p> <p>๒ คะแนน</p> <p>๑ คะแนน</p>	<p>พิจารณาจาก คำร้องขอย้ายที่ผู้ขอย้ายระบุ หากระบุว่าโรงเรียนใดก็ได้ ให้ถือว่า อยู่ลำดับที่ ๕</p>
๓	<p>ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษาปัจจุบัน</p> <p>(๑) ตั้งแต่ ๓๐ ปี ขึ้นไป</p> <p>(๒) ตั้งแต่ ๑ - ๒๙ ปี</p>	<p>(๑๐ คะแนน)</p> <p>๑๐ คะแนน</p> <p>ปีละ ๑ คะแนน</p>	<p>พิจารณาจาก สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ให้นำนับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้อื่นคำร้องขอย้าย โดยไม่นับรวมเวลาราชการหรือ ถ้าเศษของปี ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป นับเป็น ๑ ปี</p>

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๔	สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาปัจจุบัน (๑) ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามประกาศ กระทรวงการคลัง (๒) ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ	(๑๐ คะแนน)	พิจารณาจาก รายชื่อสถานศึกษาตามประกาศพื้นที่พิเศษของ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
		๑๐ คะแนน	
๕	เหตุผลการขอย้าย (๑) อยู่ร่วมกับคู่สมรส (๒) ดูแลบิดา มารดา หรือบุตร (๓) กลับภูมิลำเนา (๔) อื่น ๆ	(๑๐ คะแนน)	พิจารณาจากเอกสารที่สอดคล้องกับเหตุผลการขอย้าย ๑. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอย้าย ๒. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส, บิดา, มารดา, บุตร ๓. สำเนาทะเบียนสมรส ๔. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ๕. เอกสารอื่นๆ
		๑๐ คะแนน	
		๘ คะแนน	
		๖ คะแนน	
		๔ คะแนน	
๖	ความอาวุโสตามหลักราชการ ๖.๑ วิทยฐานะ (๑) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (๒) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (๓) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (๔) วิทยฐานะชำนาญการ (๕) ไม่มีวิทยฐานะ	(๒๐ คะแนน)	พิจารณาจาก สำเนา ก.พ. ๗/ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
		(๑๐ คะแนน)	
		๑๐ คะแนน	
		๘ คะแนน	
		๖ คะแนน	
	๔ คะแนน		
๖.๒ อายุราชการ (๑) อายุราชการ ๒๐ ปีขึ้นไป (๒) อายุราชการ ๑ - ๑๙ ปี	(๑๐ คะแนน)	นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย โดยไม่นับรวมเวลาราชการที่คูณ ถ้าเศษของปี ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป นับเป็น ๑ ปี	
	๑๐ คะแนน		
๗	ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย (๑) เห็นควรรับย้าย (๒) ไม่เห็นควรรับย้าย	(๕ คะแนน)	พิจารณาจาก รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือหลักฐานอื่น กรณีไม่มีความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ถือว่า เห็นควรรับย้าย
		๕ คะแนน	
		๔ คะแนน	
รวม		(๑๐๐ คะแนน)	

หมายเหตุ

๑. หากผู้ประสงค์ขอย้ายไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบหรือไม่รับรองสำเนาเอกสาร จะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน
ในองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด นั้นๆ

๒. กรณีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๖/ว๒๒
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

ทั้งนี้ การพิจารณาย้าย ให้พิจารณาจากวิชาเอกตรงตามความจำเป็นและความขาดแคลนครูในสาขาวิชาเอกของโรงเรียน
เป็นอันดับแรก